



วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559

12 ปีของไฟใต้ที่ยังไม่ดับ

วันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 12 ปี ของการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการก่อ "ไฟใต้" ยุคใหม่ ทางการสั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งทหาร ตำรวจและพลเรือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ร้ายที่อาจเกิดขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยการสนธิกำลังตั้งจุดตรวจสกัดทั้งบนถนนสายหลักและสายรองรวมทั้งแหล่งชุมชน และ โชคดีที่ไม่มีเหตุร้าย

ไฟใต้รอบใหม่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 เมื่อกลุ่มคนร้ายบุกปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสและสังหารทหารไป 4 คน จากนั้นจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุร้าย 6,543 คน บาดเจ็บ 11,919 คน นับเป็นการสูญเสียชีวิตที่อาจเปรียบเทียบกับได้กับสงครามกลางเมืองในหลายประเทศ

รายงานของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ระบุว่า ในเวลา 12 ปี มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น 15,374 ครั้ง โดยเฉลี่ย 1,281 ครั้งต่อปี แต่ใน 4 ปีแรกมีสถานการณ์รุนแรงมากที่สุด โดยเฉลี่ยปีละ 1,926 ครั้ง และนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงในปี 2558 มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น 674 ครั้งต่ำสุดใน 12 ปี แต่ไฟใต้ยังคงคุกรุ่นอยู่

หลังจากรัฐประหาร 2557 หลายฝ่ายมีความหวังว่า โอกาสที่จะดับไฟใต้อาจจะมามากขึ้นเนื่องจากฝ่ายทหารคุมอำนาจเด็ดขาด ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีเอกภาพในการบังคับบัญชา ไม่แบ่งแยกเป็นฝ่ายนโยบายคือรัฐบาลฝ่ายปฏิบัติการของทหารคือ กอ.รมน. และ สอ.บต.ของฝ่ายพลเรือนอีกต่างหาก แต่เป็นฝ่ายเดียวกันภายใต้รัฐบาล กสช.

การเจรจาระหว่างผู้แทนฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เชื่อว่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยฝ่ายรัฐบาลมีพล.อ.อักษรา เกิดผล เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนผู้แทนฝ่ายก่อความไม่สงบใช้ชื่อ "มาราปาตานี" ขณะนี้อยู่ในช่วงของการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังและมีการเสนอให้ตั้ง "เขตปลอดภัย" ก่อนการเจรจา

รัฐบาลจึงควรเข้มงวดกวดขันควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายแม้จะประกาศใช้พร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ปกป้องเจ้าหน้าที่ไม่ให้ต้องรับผิดชอบ ในทางแห่งทางอาญาและทางวินัย แต่จะต้องเป็นการปฏิบัติด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็น ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงจะได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบกติกา นอกจากจะได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดชอบในด้านต่างๆแล้วยังจะสร้างความไว้วางใจในหมู่ประชาชนในพื้นที่ที่ละกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสำคัญที่สุดก็คือ จะต้องมุ่งมั่นที่จะดับไฟใต้โดยสันติวิธี ต้องใช้การเมืองนำการทหารอย่างแท้จริง แม้ทหารจะเป็นผู้นำ ทั้งในการกำหนดนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่.